

## Trường Tiểu học Giang Biên tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh toàn trường.

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng chú trọng đến sự phát triển toàn diện của học sinh, việc khám sức khỏe định kỳ đã trở thành một hoạt động không thể thiếu. Ngày 6/12/2023, dưới sự phối hợp của Trung tâm Y tế quận, Trường Tiểu học Giang Biên đã tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ cho học sinh năm học 2023-2024, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe học đường.



Chương trình khám sức khỏe không chỉ giúp phát hiện và hạn chế nguy cơ các bệnh học đường mà còn nâng cao nhận thức về sức khỏe trong cộng đồng học đường. Qua đó, học sinh không chỉ được kiểm tra sức khỏe mà còn được giáo dục về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe cá nhân và cộng đồng.

Các bác sĩ và chuyên gia y tế đã thực hiện các bước kiểm tra toàn diện từ đo chiều cao, cân nặng, thị lực, tai-mũi-họng, huyết áp, khám răng, hệ tiêu hóa, hô hấp, tim phổi, và ngoài da. Mục đích không chỉ là phân loại sức khỏe ban đầu mà còn tư vấn cho gia đình và học sinh về chế độ dinh dưỡng và luyện tập để có sức khỏe tốt nhất.



Qua chương trình khám sức khỏe, phòng Y tế nhà trường có cơ sở để xây dựng và điều chỉnh kế hoạch chăm sóc sức khỏe học đường, từ đó tuyên truyền phòng chống các bệnh học đường và tổ chức chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc quản lý sức khỏe học sinh cũng được nhấn mạnh, đảm bảo sức khỏe ổn định cho học sinh.



Việc khám sức khỏe định kỳ tại Trường Tiểu học Giang Biên không chỉ góp phần vào việc nâng cao nhận thức về sức khỏe mà còn tạo nên một môi trường giáo dục an toàn và thân thiện. Chăm sóc sức khỏe học đường không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà còn là nền tảng vững chắc đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức cho học sinh và phụ huynh về ý thức phòng chống một số bệnh thường xuất hiện ở lứa tuổi học đường và cũng qua hoạt động này đã đem lại sự phấn khởi, tin tưởng trong giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh về một môi trường giáo dục an toàn và thân thiện.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi khám sức khỏe:











**Tác giả: Nguyễn Thị Tân**